
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานสอง
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป  2561

วันจันทร ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา 13.30 น.

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานสอง
--------------------------------------------

ผูมาประชุม

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายปรีชา  จงจิตร ประธานสภาเทศบาล ปรีชา  จงจิตร
2 นายสมศักดิ์  สังขทอง รองประธานสภาเทศบาล สมศักดิ์  สังขทอง
3 นายเสนห  ศรีระวิ สมาชิกสภาเทศบาล เสนห  ศรีระวิ
4 นายทวีป  ศรีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล ทวีป  ศรีโชติ
5 นายนิมนต  ปรีชา สมาชิกสภาเทศบาล นิมนต  ปรีชา
6 นายพยุธ  นรินทร สมาชิกสภาเทศบาล พยุธ  นรินทร
7 นางอัมพร  ชุมทอง สมาชิกสภาเทศบาล อัมพร  ชุมทอง
8 นายทนงศักดิ์  วรรณโชติ สมาชิกสภาเทศบาล -
9 นายเสกสันต  ชวยศรี สมาชิกสภาเทศบาล เสกสันต  ชวยศรี

10 นายมานิตย  ออนชื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาล มานิตย  ออนชื่นจิตร
11 นางจุฑาภรณ  ชวยจิตร สมาชิกสภาเทศบาล จุฑาภรณ  ชวยจิตร

ผูไมมาประชุม

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ
1 นายทนงศักดิ์  วรรณโชติ สมาชิกสภาเทศบาล ลาการประชุม
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ผูเขารวมประชุม

ดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายคนองศิลป  ชิตรกุล นายกเทศมนตรี คนองศิลป  ชิตรกุล
2 นายสุรินทร  ธรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี สุรินทร  ธรฤทธิ์
3 นางอาภรณ  เทพทุงหลวง รองนายกเทศมนตรี อาภรณ  เทพทุงหลวง
4 นายซั่น สุวรรณประดิษฐ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี -
5 นายประภาส  เหรียญทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ประภาส  เหรียญทอง
6 นายธีรพงศ  เนื้อออน นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง ธีรพงศ  เนื้อออน เลขานุการสภาฯ
7 นายจําลอง  นวลสุทธิ์ หัวหนาสํานักปลัด จําลอง  นวลสุทธิ์
8 นายสุธีย  ยอดเพชร รองปลัดเทศบาล -
9 นายวัชรินทร  ไชยยศ ผอ.กองชาง วัชรินทร  ไชยยศ

10 นางจิราวรรณ  จันทรพุธ ผอ.กองคลัง จิราวรรณ  จันทรพุธ
11 นายนพดล  แกวมหิทธิ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ นพดล  แกวมหิทธิ์
12 นางอุไรวรรณ  อติชาต หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป อุไรวรรณ  อติชาต
13 นางระวีวรรณ  ทองแสงแกว นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ระวีวรรณ  ทองแสงแกว
14 นางสาวศิริขวัญ  ยงคณะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ศิริขวัญ  ยงคณะ
15 นางสาววรัญญา  เทพบุรี เจาพนักงานประชาสัมพันธปฏิบัติงาน วรัญญา  เทพบุรี
16 นางสาวณัฐธยาน พันธะ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ณัฐธยาน  พันธะ
17 นางกัญญพัชร  สุขขี จพง.ธุรการชํานาญงาน กัญญพัชร  สุขขี
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เม่ือครบองคประชุมนายธีรพงศ  เนื้อออน  เลขานุการสภาเทศบาล กลาวเชิญนายปรีชา
จงจิตร   ประธานสภาเทศบาลตําบลบานสอง จุดธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย และกลาวเปดการประชุม
เม่ือเวลา 13.30 น.
นายธีรพงศ เนื้อออน เรียนผูเขารวมประชุมทุกทานครับ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล ตําบลบานสอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561
เลขานุการสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุม ทานนายกเทศมนตรี

คณะผูบริหาร และผูเก่ียวของมาพรอมในท่ีประชุมแลว ทานประธานสภา
เทศบาลก็ไดเดินทางมาถึงท่ีประชุมแลว กระผมจึงขอเรียนเชิญทานปรีชา
จงจิตร ประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย กลาวเปด
ประชุม และดําเนินการประชุมตามตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอ
เรียนเชิญครับ

นายปรีชา  จงจิตร เรียนสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และ
ประธานสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันนี้เราไดมีการประชุมสภาเทศบาลตําบล

บานสอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 และเม่ือ
สมาชิกสภาเทศบาลมาพรอมองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุม
ณ บัดนี้ครับ

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นายปรีชา  จงจิตร ทานสมาชิกสภาเทศบาลครับ  ดวยวันนี้ทานนายกเทศมนตรีทานได
ประธานสภาเทศบาล โทรศัพทมาขออนุญาตผมในการแตงกายดวยชุดสุภาพ ใสสูทผูกไทค

มารวมการประชุม เนื่องจากในชวงเชาทานมีภารกิจตองไปปฏิบัติหนาท่ี
เปนผูประนีประนอมท่ีศาลจังหวัดเวียงสระ  ผมเห็นวาเปนการทํางานเพ่ือ
อุทิศเปนจิตสาธารณะใหกับศาลฯ จึงอนุญาตใหทานนายกเทศมนตรีแตง
ชุดสุภาพไมตองแตงเครื่องแบบในการเขาประชุมวันนี้นะครับ

มติท่ีประชุม รับทราบ
นายปรีชา  จงจิตร อีกเรื่องคือทานทนงศักดิ์  วรรณโชติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ทานได
ประธานสภาเทศบาล ขอลาการประชุมเนื่องจากมีนัดพบแพทยท่ีโรงพยาบาลสุราษฎรธานี  ผมก็

อนุญาตไปแลวนะครับ
มติท่ีประชุม รับทราบ
นายปรีชา  จงจิตร เรื่องตอไปนะครับ  เรื่องรายงานการลดยอดลูกหนี้คางชําระของ
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตําบลบานสอง

ดวยเทศบาลตําบลบานสอง  ไดดําเนินการปรับลดยอดลูกหนี้คาง
ชําระเพ่ือปรับยอดลูกหนี้คางชําระตามความเปนจริง ของป พ.ศ.2548-
2553  จํานวน 156 ราย  เนื่องจากเปนลูกหนี้ท่ีคางชําระโดยไมมีมูลหนี้
(ท่ีดินท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ ภ.บ.ท.5)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี
มท 0808.4/ว 4772  ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2552  เรื่อง หลักเกณฑ
การจําหนายหนี้สูญ  การลดยอดลูกหนี้คางชําระ  และการบันทึกบัญชี
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ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวใหแจงสภาทองถ่ินทราบ  ตาม
รายละเอียดท่ีผมไดจัดสงใหกับทานสมาชิกสภาฯ ไปแลวนั้น  ซึ่งหากทาน
อยากจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมอนุญาตใหสอบถามไดนะครับ

เชิญทานสมศักดิ์  สังขทอง ครับ

นายสมศักดิ์  สังขทอง เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายสมศักดิ์

สังขทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ในเรื่องรายงานการลดยอดลูกหนี้คาง
ชําระของเทศบาลตําบลบานสอง จํานวน 156 ราย  เนื่องจากลูกหนี้ท่ี
คางชําระ เนื่องจากท่ีดินไมมีเอกสารสิทธิ์  ผมดูแลวตั้งแตป 2548-
2549  มียอดคางชําระจํานวน 81 ราย รวมหนี้คางชําระ 5,582.00
บาท (หาพันหารอยแปดสิบสองบาทถวน)  และตั้งแตป 2550 -2553
คางชําระจํานวน 75 ราย  เปนเงิน 8,846.00 บาท  (แปดพันแปดรอยสี่
สิบหกบาทถวน)  รวมท้ังสิ้น 14,428.00 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันสี่รอยยี่สิบ
แปดบาทถวน) ซึ่งทางเทศบาลไมสามารถไปเรียกเก็บไดแลว  เนื่องจากติด
เขตอุทยานแหงชาติ  และมีพ้ืนท่ีนับพันไร  นี่ก็นาเสียดายท่ีหนวยงานของ
รัฐบาลไมสามารถเรียกเก็บภาษีบํารุงทองท่ีไดแลว  และนี่ก็เปนขอมูลท่ี
ตกคางอยูหลายปแลว  และผมก็คิดวาจะเปนการดีนะครับ จะไดเปนการ
ตัดยอดใหหมดเสียสักที  ขอมูลจะไดเปนปจจุบัน  และในปนี้ก็เปนป
สุดทายของการชําระภาษีในรอบการสํารวจเม่ือป 2558  ในปหนาก็จะ
สํารวจใหมแลวขอมูลจะไดถูกตองเปนปจจุบัน  แตถาคิดไปก็เสียดายนะ
ครับท่ีภาครัฐเขายกเลิกไป  เพราะในแตละปจัดเก็บไดนับแสนบาทเลย
ทีเดียว ซึ่งจริงๆ แลวชาวบานเขาก็ยินดีท่ีจะชําระนะครับจะเรียกวาคาเชา
อะไรก็ได ถาไมยกเลิกไป อยาวาแตไรละ 5.00 บาทเลยครับ ไรละ
50.00 บาท เขาก็ยินดีชําระ ผมคิดวาตอไปถาจะเก็บเปนภาษีไมไดนาจะ
จัดเก็บเปนคาเชาอะไรลักษณะนี้นะครับ ถาทําไดก็นาจะทํานะครับ  แต
สําหรับวันนี้ผมดูแลวก็ไมนาจะมีปญหาอะไรนะครับ  นาจะสามารถลด
ยอดลูกหนี้คางชําระไดครบั  ขอบคุณครับ

นายปรีชา  จงจิตร ขอบคุณทานสมศักดิ์  สังขทองนะครับ  ท่ีอภิปรายประกอบ ซึ่ง
ประธานสภาเทศบาล ในเรื่องนี้ เปนเรื่องท่ีแจงเพ่ือทราบนะครับ  จะไมลงมติแตอยางใด  ทานใด

จะเพ่ิมเติมหรือไมครับ
ท่ีประชุม ไมมี
นายปรีชา  จงจิตร เปนอันวาท่ีประชุมรับทราบนะครับ
ประธานสภาเทศบาล
มติท่ีประชุม รับทราบ
นายปรีชา  จงจิตร มีเรื่องท่ีทานนายกเทศมนตรีขอใหแจงใหท่ีประชุมสภาทราบ
ประธานสภาเทศบาล ตามเอกสารท่ีเจาหนาท่ีไดสําเนาใหทุกทานแลวในวันนี้นะครับ เรื่อง

รายงานการขอยืมใชอาคารตลาดกลางเทศบาลตําบลบานสอง
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ดวยเทศบาลตําบลบานสอง อําเภอเวียงสระ  ไดทําบันทึกขอตกลง
เรื่อง การขอยืมใชอาคารตลาดกลางเทศบาลตําบลบานสอง  เพ่ือรับซื้อ
ทุเรียนและพืชผลทางการเกษตร  โดยผูขอยืมใหคาใชอาคารเปนจํานวน
เงิน 50,000.00 บาท (หาหม่ืนบาทถวน)   โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ขอ 207   เม่ือปท่ีแลวสภาเทศบาลก็อนุมัติให
ใชไปนะครับ  และทําขอตกลงกัน  แตในระเบียบใหมนี้ใหเปนอํานาจของ
นายกเทศมนตรี  แตวาหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุหรือผูอํานวยการกองคลังก็
ไมสบายใจจึงขอใหแจงใหสภาฯ ไดทราบดวย  ทานใดจะสอบถามอีก
หรือไมครับ  เชิญทานสมศักดิ์  สังขทอง ครับ

นายสมศักดิ์  สังขทอง เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  สําหรับเรื่อง การขอยืมใช
สมาชิกสภาเทศบาล อาคารตลาดกลางเทศบาลตําบลบานสอง  ซึ่งนายประจวบ  บุญประกอบ

ไดทําบันทึกขอตกลง กับ เทศบาลตําบลบานสอง  ซึ่งผมก็เพ่ิงทราบวาเปน
ระเบียบใหมนะครับ ท่ีนายกเทศมนตรีสามารถอนุมัติไดเลยไมตองผาน
สภาเทศบาล  และก็ตองขอขอบคุณท่ีทางฝายบริหารไดกรุณานําเรื่องมา
แจงใหสภาเทศบาลไดรับทราบ  และผมก็เห็นวาเปนสิ่งท่ีดีท่ีควรสงเสริม
นะครับเพราะพ่ีนองชาวสวนผลไมเราก็เยอะ  ปนี้ทุเรียนราคาแพงมาสราง
รายไดใหกับพ่ีนองเกษตรกรเราเยอะเลยทีเดียว  และยังเปนรายไดของ
เทศบาลตํ าบลบ านสองด วย  เนื่ องจากมีค า ใช อาคารให จํ านวน
50,000.00 บาทอีก  ท้ังนี้ในปท่ีแลวผูท่ีมาขอใหก็ไดดําเนินการตอเติม
อาคารตลาดกลางดวย  และในบันทึกขอตกลงท้ัง 8 ขอ  ก็ครอบคลุมทุก
อยาง  ไมวาคาน้ําคาไฟ  หรือความชํารุดเสียหาย เขาก็เปนผูรับผิดชอบ ซึ่ง
ก็ไมนาจะเปนการเสียเปรียบหรือเสี่ยงอะไรเลย ท้ังยังชวยใหพ่ีนอง
เกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถขายพืชผลไดในราคาท่ีดีดวยครับ

นายปรีชา  จงจิตร ขอบคุณครับ  ทานใดจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ  ถาไมมีถือวาท่ีประชุม
ประธานสภาเทศบาล รับทราบนะครับ
มติท่ีประชุม รับทราบ
นายปรีชา  จงจิตร ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายคนองศิลป  ชิตรกุล เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ดวยกระผมนายคนองศิลป  ชิตรกุล  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตเสนอ

ญัตติดวยวาจา   เนื่องดวยมีญัตติขอเสนอเปนการเรงดวนตอสภาเทศบาล
ตําบลบานสองเพ่ือพิจารณา  เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายการโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม)  ซึ่งเทศบาลตําบลบานสอง ไดตั้งงบประมาณ
รายจาย (โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม) หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร เพ่ือจัดซื้อและติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอม
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด เปนเงินจํานวน  244,000.00บาท (สองแสน
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สี่หม่ืนสี่พันบาทถวน)  เนื่องจากเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบโทรทัศนวงจรปดไดมีการแกไขปรับปรุง  เม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม
2560  เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรได
ปรับปรุงแกไข  เม่ือวันท่ี  23  พฤษภาคม  2561  และบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ไดปรับปรุงแกไข เม่ือเดือน
มกราคม 2561 จึงไมสามารถดําเนินการจัดซื้อไดทัน ทําใหรายละเอียด
คุณลักษณะไมตรงตามมาตรฐาน จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2559 จึงขอไดโปรดบรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุมคราวนี้ดวย
ครับ  ขอขอบคุณครับ

นายปรีชา  จงจิตร ทานสมาชิกสภาฯ ครับ ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีขอเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล เร งดวนดวยวาจาใหสภาเทศบาลพิจารณาเรื่อง  ขออนุ มัติแก ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 (รายการโอนไป ตั้งจายเปนรายการใหม)  ผมขออาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ 38 (5) และวรรค
สุดทาย  ผมอนุญาตใหบรรจุญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายการโอน
ไป ตั้งจายเปนรายการใหม)  เขาในระเบียบวาระการประชุม   ในวาระท่ี
5.2 ครับ

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานสอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประจําป 2561

เม่ือวันอังคาร ท่ี 15  สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบานสอง
นายปรีชา  จงจิตร ทานสมาชิกสภาฯ ครับ จากท่ีทานไดพิจารณารายงานการประชุม
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลตําบลบานสอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประจําป

2561 จํานวน  13 หนา ทานเห็นวาจุดใดควรไดรับการแกไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมขอความใด ขอเชิญครับ

ท่ีประชุม ไมมี
นายปรีชา  จงจิตร ผมขอมตท่ีิประชุมครับ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด รับรอง
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบานสอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3

ครั้งท่ี 1 ประจําป 2561 เม่ือวันอังคาร ท่ี 15 สิงหาคม 2561 เวลา
10.30 น.  โปรดยกมือข้ึนครับ

มติท่ีประชุม รับรอง จํานวน 9 เสียง
ไมรับรอง จํานวน - เสียง
ไมมา จํานวน   1  เสียง
ประธานสภาฯ งดออกเสียง
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม (ไมมี)

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาฯ ตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ (ไมมี)

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม
5.1 การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระท่ี 2

และวาระท่ี 3)
นายปรีชา  จงจิตร ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์  สังขทอง เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาฯ  คณะ
สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร และผูรวมการประชุมทุกทาน  ผมนายสมศักดิ์  สังขทอง
ประธานกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาเทศบาล  และประธานกรรมการแปรญัตติ

ตามท่ีกระผม พรอมดวยคณะกรรมการแปรญัตติอีก 4 ทาน  ซึ่งสภา
เทศบาลไดคัดเลือกไวในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3
ครั้งท่ี 1 ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.
ในวาระการพิจารณา (ราง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตําบลบานสอง  ซึ่งสภาเทศบาลฯ
ไดรับหลักการในวาระท่ี 1 แลว และไดกําหนดใหนายกเทศมนตรี  สมาชิก
สภาเทศบาล  ยื่นเสนอคําแปรญัตติ  ในวันท่ี 16-20 สิงหาคม 2561
(เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 8.30- 16.30 น. นั้น

ตามกําหนดระยะเวลายื่นคําเสนอแปรญัตติท่ีสภาเทศบาลกําหนดไว
ปรากฏไมมีสมาชิกสภาทานใด   หรือนายกเทศมนตรี มายื่นคําขอแปร
ญัตติ และในวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการฯ
ไดประชุมพิจารณาแปรญัตติ (ราง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามรายละเอียด บันทึกการประชุมท่ีสง
ใหสภาฯ แลวนั้น คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว  จึงลงมติให
คงรางเดิมเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
นายปรีชา  จงจิตร ขอขอบคุณครับ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอใหสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาใหคงรางเดิมแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งสภาฯ ไดพิจารณารับหลักการ ในวาระท่ี 1
ไปแลวนะครับ ซึ่งตอไปตองขอมติตอสภาฯ วาจะเห็นชอบตามคําแปร
ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม

ดังนั้นผมขอมติ ท่ีประชุมครับทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด
เห็นชอบตามคําแปรญัตติ ของคณะกรรมการแปรญัตติ ใหคงรางเดิม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
โปรดยกมือข้ึนครับ
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ จํานวน 9 เสียง
ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
ไมมา จํานวน 1 เสียง
ประธานสภาฯ งดออกเสียง

นายปรีชา  จงจิตร เม่ือท่ีประชุมเห็นดวยกับคําขอแปรญัตติของนายกเทศมนตรี  ตอไป
สมาชิกสภาเทศบาล ผมจะใหท่ีประชุมลงมติใหความเห็นชอบในรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระท่ีสาม ซึ่งในวาระนี้
จะไมมีการอภิปรายแตอยางใด

ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบใน
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
โปรดยกมือข้ึนครับ

มติท่ีประชุม เห็นชอบ จํานวน 9 เสียง
ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
ไมมา จํานวน    1  เสียง
ประธานสภาฯ งดออกเสียง

5.2  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
(รายการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม)
นายปรีชา  จงจิตร ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายคนองศิลป  ชิตรกุล เรียนทานประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภา
นายกเทศมนตรี เทศบาล หัวหนาสวนราชการ ตลอดถึงผูเขารวมประชุมทุกทานครับ

ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  (รายการโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม)

ในปงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลบานสอง ไดตั้งงบประมาณรายจาย (โอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม) หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพ่ือ
จัดซื้อและติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด
เปนเงินจํานวน 244,000.-บาท (สองแสนสี่ห ม่ืนสี่ พันบาทถวน)
เนื่องจากเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบโทรทัศน
วงจรปดได มีการแก ไขปรับปรุง  เ ม่ือวัน ท่ี 11 ตุลาคม 2560
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรไดปรับปรุง
แกไข  เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 และบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ไดปรับปรุงแกไขเม่ือเดือนมกราคม 2561
จึงไมสามารถดําเนินการจัดซื้อไดทัน ทําใหรายละเอียดคุณลักษณะไมตรง
ตามมาตรฐาน   จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559
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อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจของสภาทองถ่ิน
จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 (โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังตอไปนี้

ขอความเดิม
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  จํานวน 244,000.00 บาท เพ่ือ

จายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน
3 ตัว ตามโครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด (ติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ประกอบดวย

1. กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบท่ี 2 จํานวน
3 เครื่อง ๆ ละ 52,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- เปนกลองวงจรปดสําหรับเครือขายแบบมุมมองคงท่ี  (Fixed

Network Camera)
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 x 1,080

pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per

second)
- ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและ

กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกลองเม่ือ

เปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
- มีความไวแสงนอยท่ีสุด ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรับการแสดง

ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา
(Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม

นอยกวา 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได
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- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได

- สามารถสงสญัญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface

Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพไดมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface ) แบบ

10/100 Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE
802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชอง
เดียวกันได

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ
MicroSD Card

- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ท่ีไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
- ผูผลิตตองไดมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด ประจําป พ.ศ.2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)

2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder)
จํานวน 24,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผาน
เครือขาย (Network Video Recorder ) แบบ 8 ชอง จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้

คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด

โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG 4 หรือ

H.264 หรือดีกวา
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ

10/100 Base-T จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของ

ภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา
2,073,600 pixel

- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP,SMTP, “NTP หรือ SNTP” ,
TCP/IP ไดเปนอยางนอย

- สามารถตดิตั้งหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) จํานวนไมนอยกวา
2 หนวย
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- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมนอยกวา 4 TB

- มีชองตอเชื่อม (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบ

เครือขายได
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ี

มีคุณภาพ
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบลองโทรทัศน

วงจรปด ประจําป พ.ศ.2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) ตามแผนพัฒนาฯ สามป หนา 224

3. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 13,000 บาท เพ่ือจาย
เปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล (รายละเอียด
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ประจําป พ.ศ.
2559) ตามแผนพัฒนาฯสามป หนา 224

4. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) จํานวน
9,100 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้

คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface) แบบ

10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE
802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกัน
ได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด ประจําป  พ.ศ.2558) ตามแผนพัฒนาฯสามป หนา 224

5. เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 5,800 บาท เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้

คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (630 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ.2559)
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ขอความใหม
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  จํานวน 244,000.00 บาท เพ่ือ

จายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน
3 ตัว ตามโครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด (ติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ประกอบดวย

1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย
และวิเคราะหภาพ จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 52,000 บาท คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้

คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 2,560 x 1,920

pixel หรือไมนอยกวา
4,915,200 pixel

- มี frame rate ไมนอยกวา 12 ภาพตอวินาที (frame per
second) ท่ีความละเอียดของภาพ

ไมนอยกวา 2,560 x 1,920 pixel หรือไมนอยกวา
4,915,200 pixel

- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable
(ICR) สําหรับการบันทึกภาพ

ไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดง

ภาพสี (Color) และไมมากกวา
0.08 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม

นอยกวา 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก

(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุม

กลอง (Housing) ท่ีไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา
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- สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เปนอยางนอย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ

10/100 Base-T หรือดีกวา และ
สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE

802.3at (Power over  Ethernet) ในชองเดียวกันได
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”,

SNMP , RTSP ,
IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ
MicroSD Card หรือ Mini SD Card

- ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
Programming Interface (API)

ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ
Download จากเว็บไซตผูผลิต

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ี

มี คุณภาพ (เกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ประจําป พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม)

2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder)
แบบ 8 ชอง จํานวน 24,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ
บันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้

คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด

โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ

H.264 หรือดีกวา
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface

Forum)
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ

10/100 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา
2,073,600 pixel

- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”,
SNMP , RTSP ไดเปนอยางนอย
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- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance
Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8 TB

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application

Programming Interface (API)
ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ

Download จากเว็บไซตผูผลิต
- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบ

เครือขายได
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ี

มีคุณภาพ
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดประจําป พ.ศ. 2560
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ตามแผนพัฒนาฯ สามป

หนา 224
3. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 13,000 บาท เพ่ือจาย

เปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล (รายละเอียด
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ประจําป พ.ศ.
2561) ตามแผนพัฒนาฯสามป หนา 224

4. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
ชอง จํานวน 9,100 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้

คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไมนอยกวา 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE

802.3at (Power over   Ethernet) ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอย
กวา 8 ชอง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง

(เ ก ณ ฑ ร า ค า ก ล า งแ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พ้ืน ฐ า น ข อ ง ร ะ บ บ
กลองโทรทัศนวงจรปดประจําป พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) ตามแผนพัฒนาฯ สามป หนา 224
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5. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 5,800 บาท  เพ่ือ
จายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้

คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ประจําป พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)
สําหรับการแกไขคําชี้แจงดังกลาว ก็เปนการแกไขเพ่ือใหตรงตาม

เกณฑมาตรฐานท่ีแกไขเปลี่ยนแปลงใหมของกระทรวงไอซีที  ซึ่งเราจะ
นําไปติดตั้ ง ณ หมู ท่ี  12 บริ เวณปอมตํารวจ บานพรุกะแชง  แต
เนื่องจากวาดําเนินการไมทันระยะเวลาท่ีผานมา  แตเม่ือจะมาดําเนินการ
ปรากฎวามีการแกไขเปลี่ยนแปลงมาตรฐานใหม  จึงตองขออนุมัติเพ่ือ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาว เพ่ือนํางบประมาณมาดําเนินการให
แลวเสร็จครับ

จึงเรียนมาเพ่ือใหทานสมาชิกสภาฯ โปรดพิจารณาตอไป ตาม
รายละเอียดท่ีเจาหนาท่ีสําเนาใหทานแลวนั้น

นายปรีชา  จงจิตร ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานสมศักดิ์  สังขทอง ครับ
นายสมศักด สังขทอง เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  คณะผูบริหาร  สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล สภาฯ  และผูเขารวมการประชุมทุกทานครับ  ผมนายสมศักดิ์  สังขทอง

สมาชิกสภาเทศบาล ตามญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย  ประจําป พ.ศ.2559  (รายการโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม)  ท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอมา ผมดูแลวแตละรายการก็มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตางๆ ซึ่งผมก็ไมคอยจะเขาใจ อยากใหทาน
นายกฯ  อธิบายเพ่ิมเติมดวยครับ

นายปรีชา  จงจิตร ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายคนองศิลป  ชิตรกุล เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ
นายกเทศมนตรี คณะผูบริหารและผู เขารวมประชุมทุกทานครับ สําหรับการแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงนั้น  เปนการเปลี่ยนแปลงแตคุณลักษณะนะครับ  แต
ราคายังคงเดิมทุกรายการ  มีวงเงินงบประมาณรวม 244,000 บาท เทา
เดิมนะครับ สวนรายการท่ีเปลี่ยนแปลงนั้น  ผมขออนุญาตใหทาน
ปลัดเทศบาลอธิบายในสวนของรายละเอียดครับ

นายปรีชา  จงจิตร ผมอนุญาตครับ  ขอเชิญทานปลัดเทศบาลครับ
ประธานสภาเทศบาล
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นายธีรพงศ  เนื้อออน เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหารและ
นักบริหารงานทองถ่ินระดับกลาง ผูเขารวมประชุมทุกทานผมขอเรียนเพ่ิมเติมจากท่ีทานนายกเทศมนตรี
รักษาการในตําแหนงปลดัเทศบาล ไดชี้แจงไป  ดวยโครงการนี้สภาเทศบาลไดอนุมัติใหไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม  ซึ่งในขณะนั้นก็ดําเนินการไมทัน ก็ตองกันเงินและขยายระยะเวลา
การเบิกจายไปอีกหนึ่งครั้ง  ตอมาเม่ือจะดําเนินการ  มาตรฐานครุภัณฑ 3
รายการ  คือ

1. เกณฑ ร าคากลา งและ คุณลั กษณะ พ้ืนฐ านของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ประจําป พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไดแก กลองวงจรปด  อุปกรณ
บันทึกภาพผานเครือขาย  และ อุปกรณกระจายสัญญาณ

2. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ไดแก เครื่องสํารองไฟฟา

3. บัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ประจําป พ.ศ.
2561 ไดแก โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)

ทานจะเห็นวาแตละมาตรฐานมีการแกไขปรับปรุงไมพรอมกัน คือ
ในป 2560 บาง 2561 บาง  ดังนั้นในครั้งนี้เม่ือแกไขแลวก็ตองรีบ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2561 นี้  ไมอยางนั้นพอถึง
ปใหมก็จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงอีก  ถามาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลงใหม
เราก็ตองมาขออนุมัติตอสภาฯ ใหมอีกครั้งหนึ่ง  นี่เปนปญหาของการ
จัดซื้อจัดจางของระบบกลองวงจรปดท่ีเปนปญหาอยู  สําหรับครั้งนี้เม่ือมี
การแกไขคําชี้แจงแลว  เราตองรีบดําเนินการใหแลวเสร็จครับ

สําหรับรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงผมขออธิบายดังนี้นะครับ
รายการแรกกลองวงจรปดเดิมทีเราตั้งงบประมาณไวจัดซื้อ  จํานวน  3
เครื่อง  เครื่องละ 52,000 บาท แตตามมาตรฐานใหมมีสเปคท่ีเปลี่ยนไป
ท่ีสําคัญคือเปลี่ยนความคมชัดของกลอง เดิมท่ีมีความละเอียดอยู ท่ี
2,073,600 pixel แตของใหมละเอียดถึง 4,915,200 pixel คือ
ละเอียดมากข้ึนกวาเทาตัว  ความคมชัดก็มากข้ึน  สวนราคาตามมาตรฐาน
ใหมจะราคาสูงข้ึน คือ 55,000 บาท  แตเราจะไปจัดซื้อท่ีราคานี้ไมได
เนื่องจากสภาฯ อนุมัติงบประมาณไวท่ี 52,000 บาท ดังนั้นเราตองจัดซื้อ
ในราคา 52,000 บาท เทาเดิมแมมาตรฐานครุภัณฑจะตั้งไว 55,000
บาทก็ตาม  แตเราก็จัดซื้อในสเปคท่ีถูกตองตามมาตรฐานฯ  แตในราคาท่ี
ต่ํากวาเทานั้นเอง

รายการท่ีสอง อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย รายการนี้ไมได
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแตอยางใดทุกอยางยังคงเหมือนเดิม เพียงแต
เปลี่ยนเปน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ประจําป พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เทานั้นเอง

รายการท่ีสาม โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) รายการนี้เดิมทีเราตั้ง
ไวท่ีขนาด 32 นิ้ว  แกเปนขนาด 40 นิ้ว ราคา 13,000 บาท เทาเดิม
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ซึ่งตามมาตรฐานใหมเขากําหนดไววา ขนาด 40 นิ้ว ราคา 13,100 บาท
แตเราซื้อขนาด 40 นิ้ว แตราคาต่ํากวา  เนื่องจากเราจะไปซื้อขนาด 32
นิ้ว  ในราคาเดิมไมได  ตองใชงบประมาณท่ีต่ํากวาเดิม  ซึ่งเราจะไปแกไข
งบประมาณตรงนั้นไมได

รายการท่ีสี่ อุปกรณกระจายสัญญาณ คุณลักษณะเหมือนเดิมทุก
อยางครับ  แตมาตรฐานใหมมีราคาสูงข้ึนเปน 9,500 บาท แตเราก็จัดซื้อ
ไดท่ีราคา 9,100 บาท  ตามท่ีตั้งงบประมาณไวครับ

รายการท่ีหา เครื่องสํารองไฟฟา มาตรฐานใหมตั้งไว 5,900 บาท
แตเราตั้งเพ่ิมไมไดตองใชงบประมาณเทาเดิม 5,800 บาทเหมือนเดิมครับ
แตคุณลักษณะของใหมมีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA
(600 watts) ลดลงจากเดิมท่ีเปน 630 watts แตอยางอ่ืนเหมือนเดิม
นี่ คือความแตกตาง ซึ่ งถาเราตองแกไขเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตาม
มาตรฐานฯ ท่ีเปลี่ยนแปลงใหมลาสุด  สวนเรื่องราคารายการไหนท่ีราคา
สูงกวาท่ีเราตั้งงบประมาณไว  เราก็ยังคงตองใชงบประมาณเทาเดิมครับ
ขอบคุณครับ

นายปรีชา  จงจิตร ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ
ประธานสภาเทศบาล
ท่ีประชุม ไมมี
นายปรีชา  จงจิตร ครับก็สรุปวาในการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
สมาชิกสภาเทศบาล นั้น  แกไขเฉพาะคําชี้แจงนะครับ  สวนงบประมาณยังคงเทาเดิม ตาม

งบประมาณท่ีกันเงินไวตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2559  ซึ่งจะนํามาจัดซื้อ
จัดจางในปนี้

ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดอนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559  (รายการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม) โปรดยกมือข้ึนครับ

มติท่ีประชุม อนุมัติ จํานวน 9 เสียง
ไมอนุมัติ จํานวน - เสียง
ไมมา จํานวน    1  เสียง
ประธานสภาฯ งดออกเสียง

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
นายปรีชา  จงจิตร ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องจะฝากไวในสภาฯ  ขอเชิญนะครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานเสนห  ศรีระวิ ครับ
นายเสนห  ศรีระวิ เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมนายเสนห  ศรีระวิ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ในเรื่องอ่ืนๆ  ผมมีอยูสองเรื่อง

เรื่องแรกคือโครงการจายขาดเงินสะสม ผมไมทราบวาขณะนี้แตละ
โครงการไมทราบวาดําเนินการไปถึงไหนแลว เพราะนี่ก็เขาสูฤดูฝนแลว  ท่ี
ผานมา ก็มีบางหมูบานเชนหมูท่ี 18 ท่ีเอาหินไปถมไวกันไมใหน้ํามันไหล
นี่ชาวบานก็ไดรับความเดือดรอนอยู ก็ไมทราบวาการดําเนินการสวนนี้มัน
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ติดขัดอยางไร  ผมอยากเรียนฝากทานประธานสภาฯ ผานไปยั ง
ผูรับผิดชอบในสวนนี้ครับ

ประเด็นท่ีสอง เก่ียวกับงบประมาณป 2561 โครงการของแตละ
หมูบาน  บางโครงการก็ดําเนินการไปแลว แตบางโครงการก็ยังไม
ดําเนินการที  ผมก็เขาใจนะครับวาแตละโครงการก็มีแผนจะดําเนินการใจ
ในแตละไตรมาส  แตนี่ก็จะเขาใกลปงบประมาณ 2562 แลว  จึงอยากจะ
สอบถามใหทานนายกเทศมนตรีชี้แจงดวยครับ

นายปรีชา  จงจิตร ขอบคุณครับ  เชิญทานสมศักดิ์  สังขทองครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมศักด สังขทอง เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  คณะผูบริหาร  สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล สภาฯ  และผูเขารวมการประชุมทุกทานครับ  ผมนายสมศักดิ์  สังขทอง

สมาชิกสภาเทศบาล  ผมมีเรื่องจะฝากไวสองเรื่องครับ  จากท่ีผมไปไหน
มาไหนชาวบานก็รองขอมา

เรื่องท่ีหนึ่ง เรื่องไฟฟาสาธารณะ  ซึ่งในบางพ้ืนท่ีเทศบาลยังไมได
ดําเนินการติดตั้งให  บางสายก็เปนถนนลาดยาง บางสายก็เปนถนน
คอนกรีตแลว แตยังไมมีไฟฟาสาธารณะ ซึ่งบางทีก็อาจจะไมใชเรื่องจําเปน
เรงดวน แตชาวบานเขาก็อยากจะใหติดตั้งเพ่ือความปลอดภัยครับ  ขอฝาก
ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไปสํารวจดูตามจุดตางๆ ท่ียังไมไดติดตั้งและเปนจุด
ลอแหลม  ตัวอยางเชน สายหนองหวายน้ํา  สายนั้นเจอเม่ือไหรเปนตอง
ถามทุกครั้งครับ วาเม่ือไรจะมาติดตั้งเสียที  ผมก็บอกไปวามันตอง
ดําเนินการไปตามข้ันตอน ไมใชจะมาติดตั้งใหไดทันที ก็ขอฝากใหไป
ดําเนินการดวยนะครับ

เรื่องท่ีสอง เรื่องการอุดหนุนอุปกรณการทําถนนในเขตอุทยาน
แหงชาติฯ  ในสายเหนือคลอง ท่ีมีบานเรือนราษฎรอยู ซึ่งทางเทศบาลก็ได
สนับสนุนอุปกรณ แลวใหกองชางไปดําเนินการรวมกับชาวบานนั้น  ก็ได
สําเร็จไปแลว 1 สาย  ประมาณ 200 เมตร  แตก็ยังมีอีกหลายสายนะ
ครับท่ีชาวบานรองขอมา ผมก็บอกวาถาเทศบาลพรอมเม่ือไร ผมจะสงขาว
ไปใหชาวบานมารวมลงมือลงแรงกัน  ซึ่งเขาก็พรอมไมมีปญหาขอใหบอก
มา ผมจึงขอฝากไวในท่ีประชุมนี้ดวยนะครับ

นายปรีชา  จงจิตร ขอบคุณครับ  ทานอ่ืนมีอีกหรือไมครับ เชิญทานทวีป  ศรีโชติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีป  ศรีโชติ เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  ผมนายทวีป  ศรี

โชติ สมาชิกสภาเทศบาล  ผมมีเรื่องอยากจะฝากสภาเทศบาล ผานไปยัง
ฝายบริหารครับ

เรื่องถนนของหมูบานจัดสรร   ซึ่งก็ไดโอนเขามาเทศบาลของเราแลว
แตมีในซอย 3  มีชาวบานถมทําทางเขาบาน ปดคูระบายน้ํา  นี่ชาวบาน
รองเรียนมากับผมอยากใหเทศบาลสงเจาหนาท่ีไปดูแลใหหนอยนะครับ
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และท่ีทางเขาหมูบานชาวบานก็รองขอใหเอารถแบคโฮไปขุดทรายออกให
หนอยครับ

เรื่องท่ีสอง เรื่องมลภาวะเปนพิษของเขต 1 ครับ  ผมไมทราบวาทาง
บริษัทฯ ท่ีกําจัดขยะ เขาดําเนินการไปถึงไหนแลว เพราะตอนนี้สงกลิ่น
เหม็นไปไกลแลวครับ  ไปถึงบานไทรหอง บานมหาราชแลว ไมทราบวา
ทางฝายบริหารดําเนินการอยางไรไปบางแลวครับ

เรื่องท่ีสาม ทอประปาของหมู ท่ี 10 เม่ือวันกอนผมก็ไดแจงให
นายกเทศมนตรีทราบไปแลว ก็ไดใหนองๆ เจาหนาท่ีไปอุดรอยรั่วท่ีทาง
ขางชลประทานแลว ตรงนั้นมันเปนทอเหล็กก็ข้ึนสนิม พอไปอุดตรงนี้
จุดอ่ืนก็รั่วอีก  ผมอยากใหเปลี่ยนเปนทอเทปลอนนะครับ  จะไดคงทนไม
เปนสนิม  ผมขอฝากไวแคนี้ครับ

นายปรีชา  จงจิตร เชิญทานพยุธ นรินทร ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายพยุธ นรินทร เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ฝายบริหาร ทานสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล สภาผูทรงเกียรติ  และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายพยุธ นรินทร

สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องท่ีผมจะฝากไวสามเรื่องครับไมมาก
เรื่องแรก ก็เชนเดียวกับทานเสนห ศรีระวิครับ  โครงการท่ีไดรับ

อนุมัติงบประมาณ ประจําป 2560-2561  ตอนนี้ทําไดไปก่ีโครงการ  ยัง
ไมไดทําอีกก่ีโครงการ ชาวบานบางรายท่ีไดรับทราบวามีโครงการท่ีไดบรรจุ
ในเทศบัญญัติแลว แตยังไมไดดําเนินการ ผมคิดวาทางฝายบริหารคง
จะตองชี้แจงไดนะครับวายังติดขัดอะไร  ดวยเหตุผลวาบางพ้ืนท่ีติดเขต
ภูเขาลาดชัน ทางผูรับเหมาไมสามารถดําเนินการไดในวงเงินเทานั้น ผมวา
ถากรณีนี้ทางกองชางนาจะทํางบประมาณใหม  หรือใหเขาไปตรวจสอบ
พ้ืนท่ีสักนิดกอนท่ีจะคํานวณราคาทําเทศบัญญัติ  ทีนี้ความหวังของพ่ีนอง
ประชาชนในการท่ีจะลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร นาเห็นใจมากครับ
ผลผลิตทุเรียนนาเห็นใจมากครับ บางทีตองลําเลียงใสเขงสองเขงมากับรถ
มอรเตอรไซต  และดีไมดีจากสองเขงก็เหลือเขงเดียวเพราะมอเตอรไซดลม
หนามทุเรียนก็เสีย  เสียราคา ขายเปนเกรดเอไมไดนาเห็นใจมาก  นั่นคือ
เรื่องของงบประมาณท่ีผานเทศบัญญัติไปแลว  ใหเรงดําเนินการกอสรางนะ
ครับ

เรื่องตอไปเรื่องไฟฟาสาธารณะ มีอดีตผูชวยผูใหญบานโทรศัพทมา
ฝากผมไวนะครับวาใหนําเสนอเรื่องใหดวย  วันนี้ผมก็ไดนํามาแลวนะครับ
อันท่ีจริงเจาหนาท่ีของเราก็มีอยูนาจะสํารวจไปเรื่อยๆ  ไมตองใหชาวบาน
ตองรองเรียนมานะครับ

เรื่องท่ีสาม เรื่องมลภาวะหรือมลพิษท่ีเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ไดกลาวไป
แลว  แตยังมีอีกเรื่องคือเรื่องสารพิษตกคางท่ีพ่ีนองประชาชนใชฉีดพนใน
สวนทุเรียน มีถนนบางสายท่ีผานสวนทุเรียนเยอะๆ ขับรถผานท่ีแทบจะ
เปนลม นี่ ทาง เทศบาลเราน าจะมีวิ ธี การปรับปรุ งแก ไขนะครับ
กองสาธารณสุขนาจะเขาไปปรับปรุงหรืออธิบายกับเจาของสวนวาจะใช
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วิธีการใด เพ่ือลดความเดือดรอนใหกับชาวบานอ่ืนๆ   เชน ทางข้ึนสวนแต
ละสวนจะเปนถนนท่ีใชในหมูบานท้ังนั้น ชาวบานผานทีก็ไดรับความ
เดือดรอน ลําพังผมคนเดียวไมเปนไรหรอกครับ  แตชาวบานท่ีเขาไมมีสวน
ทุเรียนเขาไดรับความเดือดรอนก็มารองเรียนกับผม ผมถามวากอง
สาธารณสุขจะสามารถเขาไปอธิบายกับชาวบานไดหรือไมวาสารฉีดพนตัว
ใดสามารถใชได และใชชวงเวลาไหนจึงจะเหมาะสม  นาจะไปใหความรูกับ
เขาได ไมใชวาเกษตรกรนึกจะฉีดพนตอนไหนก็ฉีด  ถาเจาของสวนมีความรู
เขาก็อาจจะฉีดตอนเย็นสัก 5 โมง  เพ่ือท่ีชวงกลางคืนไมคอยจะมีคนสัญจร
ผานไปมา ถึงชวงเชาท่ีจะไปกรีดยางก็ไมมีกลิ่นเยอะมากแลว  นี่ 7-8 โมง
เชาฉีดแลว  เกษตรกร  ชาวบานท่ีผานไปมาไดรับผลกระทบเยอะมาก
และเรื่องแหลงน้ําไมมีเจาหนาท่ีไปใหความรูแกเกษตรกรเลยนะครับ เชน
ชาวบานหมูท่ี 6 ใชน้ําประปาภูเขาอยูโดยท่ีมีสวนทุเรียนอยูดานบน  ดังนั้น
ผลกระทบท่ีลงมาในแหลงน้ํา  ชาวบานไมทราบเลยวามีสารปนเปอนลงมา
ในแหลงน้ํา หรือในดินนั้นมากนอยเทาไร  ผมฝากเปนพิเศษถึงกอง
สาธารณสุขฯ นะครับ อยาอยูแตในสํานักงาน ใหออกไปสํารวจดูบาง  ไป
ใหความรูแกผูใชสารพิษบาง เรื่องนี้ผมวามันไมยากนะครับ  เดือนหนึ่ง
ออกไปสัก 2-3 หมูบาน ท่ีชาวบานไดรับผลกระทบ

เรื่องขยะนี่ผมวาจะไมพูดถึงแลวนะครับ  เพราะผมไดพูดผานสภาฯ
ไปหลายครั้งแลววาขยะท่ียอยสลายได  ไมเคยไดไปอธิบายใหชาวบาน
เขาใจเลยครับ  ผมฝากในสภาฯ  ไวสองครั้งแลว ก็ไมมีอะไรเกิดข้ึนเลย
พวกผมไปบอกชาวบานก็เชื่อแค 50% แตถาเจาหนาท่ีของรัฐไปบอกเขา
เชื่อเต็ม 100% นะครับ  วาขยะไหนยังมีประโยชน หรือยอยสลายไดเอง
ตามธรรมชาติ เพ่ือจะไดไมตกเปนภาระของเทศบาลมากนักนะครับ  แค
เจาหนาท่ีออกไปพบปะชาวบานเม่ือมีการประชุมหมูบาน  เชิญนะครับ
หมูบานผมก็ยินดีตอนรับครับ  หมูอ่ืนๆ  ก็เชนกันนะครับ  ผมฝากฝาย
บริหารชวยกําชับเจาหนาท่ีดวยนะครับ  ขอบคุณครับ

นายปรีชา  จงจิตร ขอบคุณครับ ทานอ่ืนมีอีกหรือไมครับ  เชิญทานมานิตย  ออนชื่นจิตรครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายมานิตย  ออนชื่นจิตร เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายมานิตย

ออนชื่นจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผมมีเรื่องฝากไว 4-5 เรื่อง
ดวยกันครับ

เรื่องแรก ฝากมาจากหมู ท่ี 11  การจัดการขยะของหมู ท่ี 11
จะเปนชุมชนเยอะ ตอนนี้ท่ีเห็นก็เปนถังขยะขนาดเล็กนะครับ  ถาไมเพ่ิม
การจัดเก็บใหรอบเร็วข้ึนก็ขอใหเพ่ิมขนาดถังขยะใหใหญข้ึนกวาเดิมนะครับ
กอนหนานี้ผมก็เคยหารือกับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ มาหลายครั้งแลว
เรื่องการจัดการขยะในพ้ืนท่ีชุมชน แตวาตอนนี้ยังไมไดดําเนินการ  ผมก็ขอ
ฝากทานนายกเทศมนตรีไปถึง กองสาธารณสุขฯ ดวยนะครับ
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เรื่องท่ีสอง  ฝากถึงทาน ผอ.กองชางนะครับ  ระยะนี้ฝนตกเยอะ
การขับข่ีผานถนนจะมีแองน้ําขางถนนซึ่งอาจจะเกิดจากการถมท่ีของ
ชาวบาน ในรูปแบบเชนเดียวกับท่ีทานทวีปไดกลาวไปเม่ือสักครู  ตัวอยางก็
มีในหมูบานจัดสรรนะครับ  โดยท่ัวไปการถมท่ี ท่ีทางเลียบทางรถไฟหมูท่ี
13 และหมูท่ี 8 บริเวณเหมืองทุงคา ก็จะมีแองน้ําขนาดใหญ  นี่อันตราย
นะครับสําหรับผูท่ีสัญจรไปมา  ก็อยากใหกองชางไปสํารวจวามีแองน้ํา
ตรงไหนบางแลวดําเนินการซอมแซมเสียนะครับ

เรื่องท่ีสาม เรื่องถนนชํารุดอยากฝากไวเลยนะครับ  วาอยาใหทางผม
หรือผูใหญบาน หรือสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนๆ ตองมาแจงนะครับ เจาหนาท่ี
ใหไปสํารวจสักเดือนละครั้ง  หรือ 2-3 เดือนตอครั้งก็ยังดีนะครับ

เรื่องท่ีสี่ อยากใหสงเสริมเรื่องของการกีฬา ทานนายกฯ เองทานก็
ออกกําลังกาย วิ่งอยูทุกวันแลวนะครับ  อยากใหชาวบานตําบลบานสอง
ทุกคนท่ีสนใจกีฬาไดมีรางกายแข็งแรงไปดวยนะครับ  ก็มีอยูหลายจุดนะ
ครับท่ีเขายังเลนกีฬากันอยู หลังจากท่ีเราไดจัดการแขงขันกีฬาภายในไป
แลว  ของพรุกะแชงผมก็ไดจัดการแขงขันยอยไปแลวนะครับ 6 หมูบาน
บานหนองแสงก็เชนกัน  ชาวบานไดรับผลดีนะครับ ตอนนี้บานหนองแสงก็
มีการเลนกีฬา  ท่ีพรุกะแชงก็มีการเลนกีฬากันอยางตอเนื่องนะครับ อยาก
ใหทานนายกฯ  ชวยสงเสริมดวยนะครับ เชนอุปกรณเล็กๆ นอยๆ  เชนถา
เขาเลนวอลเลยบอล ก็ สนับสนุนลูกวอลเลยบอลใหบาง  และก็ฝากถึงการ
จัดการสนามดวยนะครับ เม่ือวันกอนทานผูใหญสมเกียรติก็ไดประสาน
มาแลวนะครับ

สําหรับกองสาธารณสุขฯ  ผมมีฝากไวอีกเรื่องครับ  เรื่องการจัดการ
ขยะ  เรามีงบประมาณของ สปสช.  ท่ีสามารถทําโครงการฯ แลวไปให
ความรูกับชาวบานไดนะครับ  ฝากไวดวย

สําหรับผมก็มีเรื่องจะฝากไวแคนี้นะครับ ขอบคุณครับ
นายปรีชา  จงจิตร ขอบคุณครับ ทานอ่ืนมีอีกหรือไมครับ  เชิญทานสมศักดิ์  สังขทองครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์  สังขทอง เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาฯ  ผมมีอีกเรื่องครับท่ีจะฝากไว คือผมไดทราบขาววามี

ไขเลือดออกระบาดในพ้ืนท่ีหมูท่ี 5  ซึ่งก็ไมทราบวาเขาไดแจงมายัง
เทศบาลหรือกองสาธารณสุขฯ แลวหรือไม  ดวยมีชาวบานนะครับเปนเด็ก
ท้ังพ่ีท้ังนอง คนโตอายุ 6 ขวบ  คนเล็กอายุ 3 ขวบ ซึ่งก็เปนไขเลือดออก
ท้ังคู ขณะนี้ก็เขารับการรักษาอยูท่ีโรงพยาบาล ผมทราบขาวมาวาบานอยู
เลยวิทยาลัยการอาชีพไปท่ีเปนทางโคงมีสวนปาลม พอของเด็กเปนนาย
ชางไฟฟาอยูท่ีเทศบาลยานดินแดง  สวนแมเด็กทํางาน ธ.ก.ส. ผมจึงทราบ
ขาวมา  พอนึกข้ึนมาไดจึงแจงฝากไปยังฝายบริหารและกองสาธารณสุขฯ
ถายังไมทราบขาวที  ใหไปจัดการพนหมอกควัน  เพ่ือปองกันไมใหระบาด
ไปอีกครับ ขอบคุณครับ
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นายปรีชา  จงจิตร ขอบคุณครับ ทานอ่ืนมีอีกหรือไมครับ
ประธานสภาเทศบาล
ท่ีประชุม ไมมี
นายปรีชา  จงจิตร ถาไมมีแลว ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายคนองศิลป  ชิตรกุล เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานผูบริหาร  ทานสมาชิก
นายกเทศมนตรี สภาฯ  ตลอดถึงผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ  มีหลายทานท่ีฝากเรื่องไว

ในสภาฯ  ซึ่งลวนแลวแตเปนสิ่งสําคัญตอพ่ีนองประชาชนผูใชบริการของ
เทศบาลในทุกๆ เรื่องนะครับ ไมวาทานเสนห วันนี้ทานก็เปนคนแรกท่ี
นําเสนอ  แตผมขอขามไปท่ีเรื่องของทานสมศักดิ์กอนนะครับ เรื่อง
ไขเลือดออกหมูท่ี 5  เม่ือเชานี้เจาหนาท่ีก็ไปพนหมอกควันแลว  แตท่ีผม
พยายามเนนย้ําก็คือ อสม. หรือเม่ือเขารวมประชุมหมูบาน ผมบอกทุกครั้ง
ครับวาการไปพนหมอกควันนั้นไมใชการแกท่ีตนเหตุ  แตเปนการแกไข
ปญหาท่ีปลายเหตุ  เพราะการพนหมอกควันนั้นเปนการพนใหยุงตัวเต็มวัย
ตายหรือหนีไป  แตถาบานหนึ่งบานใดมีผูปวยเปนไขเลือดออก หรือถูกยุง
กัดมาจากท่ีโรงเรียน  แตกรณีนี้นาจะถูกยุงกัดท่ีบานเพราะพ่ีเปนนองเปน
ท่ีนี้การพนยุงท่ีบานก็เทากับเปนการไลยุงตัวเต็มวัยท่ีบาน แตมันวางไขไว
ในภาชนะท่ีมีน้ําขังแลว  ถาไมไดกําจัดหรือเทท้ิงก็มีโอกาสท่ีจะเปนไดอีก
ทีนี้ผมเขาใจชาวบานในเรื่องการพนหมอกควันแลวจะชวยปองกันไมให
ลูกหลานเขาเปนไขเลือดออกนั้น มันนาจะเปนการเขาใจผิด ผมก็แนะนํา
อสม.ไป อสม.เขาก็ไมกลาพูด บางคนเขาก็บอกวาเขาเองก็ไมอยากจะไปทํา
ใหทุกบาน  เพราะเขามีหนาท่ีอยู 2 อยาง คือ บอกขาวราย  กระจายขาวดี
อะไรนี่แหละครับ ผมไมแนใจนะครับ  ก็อยากจะฝากทานประธานสภาฯ
ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน รวมถึงเจาหนาท่ีเราดวยนะครับ  เพราะทุกคน
ก็มีลูกมีหลาน  โดยเฉพาะทานนิมนต  ปรีชา  เองหลานทานก็ปวยท้ัง
2 คน ก็ระวังดวยนะครับ  ก็ชวยกันประชาสัมพันธนะครับ  สิ่งสําคัญอยูท่ี
จิตสํานึก  บานเราเองเบื้องตนเราตองกวาดกันเองกอน กอนท่ีจะใหคนอ่ืน
ไปชวยกันกวาดหรือทําความสะอาดให  ผมก็พูดเชนนี้ทุกท่ีครับท่ีผมไป
บางทีชาวบานท่ีไมเขาใจอาจจะเกลียดหรือนอยใจผมก็ได  แตไมกลา
แสดงออกในขณะท่ีผมพูด  ไมกลาโตตอบในขณะนั้น  แตไปแสดงออกใน
วันอ่ืนขางหนา  อาจจะไปแสดงปฏิกิริยาตอนท่ีมีการเลือกตั้งใหมก็ไดครับ
วาไมเลือกแลวนายกฯ คนนี้  พอเราวาอยางนี้เขาไปอยางโนน  ก็ถือวาเปน
เรื่องท่ีตองชวยกันดูแลนะครับ  เรื่องไขเลือดออกถือวาเปนสิ่งสําคัญเพราะ
ถารักษาไมทันก็อาจจะถึงข้ันเสียชีวิตได  แตอยางนอยๆ  เราก็ภาคภูมิใจได
ครับวาจังหวัดสุราษฎรธานีมีท้ังหมด 19 อําเภอ  อําเภอเวียงสระอยูลําดับ
ท่ี 18  มีคนไขเลือดออกนอยครับ  ถือวามีการบริหารจัดการดีครับ
อําเภอทาฉางนาจะเปนลําดับสุดทาย ลําดับท่ี 19  สวนอันดับท่ี 1  นี่ผม
ไมแนใจวาอําเภอไชยา หรืออําเภอกาญจนดิษฐ มีท้ังผูปวย และมีผูเสียชีวิต
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ก็ดีนะครับท่ีเราไมอยูในลําดับตนๆ  ถามองในภาพรวมของเราถือวาอยูใน
เกณฑท่ีดีนะครับ

เรื่องการใชจายเงินสะสมหรือวางบประมาณของทุกๆ โครงการ
ตามท่ีทานเสนห หรือทานพยุธไดสอบถามผานสภาฯ มายังผูบริหารนั้น ผม
ขอนําเรียนวามันชานะครับ ทานรูสึกไดวาชา  ผมเองก็รูสึกเชนนั้นเชนกัน
ครับ ท่ีผมคิดตอเจาหนาท่ีของผมบางทีมันเหมือนกับวาเราตองกระตุนอยู
เรื่อยถึงจะเกิดการเคลื่อนไหว  เชนงบประมาณเงินจายขาดเงินสะสม
ตอนนี้รูสึกวาจะทําไปสัก 2 โครงการ  แตตอนนี้ เราวาคนชาแลว
ยิ่งระเบียบออกมาใหมยิ่งทําใหชาลงไปอีกครับ  โครงการกอสรางตางๆ
ตองมีวิศวกรกอสรางมารับรองแบบนะครับ  เราไมมีวิศวกรตองทําขอยืม
ตัวมาไมรูสักก่ีท่ี  หลายท่ีก็ทําหนังสือตอบกลับมาวาเจาหนาท่ีของเขาไม
วาง  ผมก็หนักใจพอสมควร  และทานก็ตองเห็นใจวาแบบแปลนนี่อีกคน
หนึ่งเขียนพอจะใหอีกคนมาเซ็นรับรองก็ตองพิถีพิถันกันหนอย ตองดู
รายละเอียดกันพอสมควร  ยิ่งงานชาอยูแลว พอเจอระเบียบนี้ก็ยิ่งชาลงไป
อีก  แตฝากบอกกับพอแมพ่ีนองดวยนะครับวาไมตองกังวลครับ ถึงอยางไร
มาชาก็ดีกวาไมมา  ทําชาก็ดีกวาไมทํานะครับ  เราก็ตองชวยกันประดับ
ประคองใหทุกคนอยูกันได ผมเชื่อวาหลายคนคงไมเอาดีเขาตัวเอาชั่วใหคน
อ่ืนแนนอน  นี่ก็ตองขอฝากวาบอกชาวบานนะครับวาชาไปสักนิดนะครับ
แตก็ยังดีกวาไมไดทํา  หลายๆ โครงการท่ียังตกคาง บางทีทางรัฐบาลกับ
งบประมาณท่ีใหมา ผมก็ตองเรงอยูเรื่อยครับเม่ือเขาประชุมประจําเดือนท่ี
จังหวัดฯ คางอยูไมทราบก่ีสิบลาน  ทานประธานสภาฯ  ทานก็คงจะทราบ
ดีนะครับ เพราะทานเองก็เปนคณะอนุกรรมการของจังหวัดอยูดวย  คงจะ
ทราบดีวามีโครงการอะไรคางอยูเยอะแยะไปหมดถามองในภาพรวมของ
จังหวัด

เรื่องไฟฟาสาธารณะ  นี่ผมเองก็พยายามนําเรียนชี้แจง เพราะมักจะ
มีคนมาถามผมวาทานนายกฯ นี่ถนนลาดยางมาแลวทําไมไฟฟายังไมมีเลย
ผมตองตอบวาเดี๋ยวครับ รอกอนครับ  ทานไดถนนแลว  ชาวบานสายอ่ืนท่ี
เขายังลําบากยังไมมีถนนดีๆ ใชก็เยอะอยู  เรื่องไฟฟานั้นเดี๋ยวก็มี ยังไงก็มี
ถามวาอยากจะทําใหหรือไม ตอบไดวาอยากทําใหครับ  แตเม่ือถามความ
จําเปนระหวางไฟฟาสาธารณะ  กับถนนหนทาง  ผมก็เคยถามในสภาฯ
แลววาอยางไหนมีความจําเปนตอชีวิตประจําวันของพ่ีนองทุกๆ ครัวเรือน
ไฟฟาสาธารณะไมใชไมสําคัญครับ  ผมก็คิดวาสําคัญ  แตถาเปรียบกับถนน
ผมใหความสําคัญกับถนนมากอน  ตองบอกวาชานิด แตไดแน  ไมใชบอก
เพ่ือพอพนทางนะครับ  แตผมใหความจําเปนกับถนนหนทางมากอน สวน
ไฟฟาก็จําเปนนะครับ แตตองใหไปอยูหลังกอน

เรื่องสนับสนุนอุปกรณทําถนน  โดยเฉพาะหมูบานท่ีอยูในเขต
อุทยานแหงชาติใตรมเย็น เราตองทําในลักษณะนี้  ถาทําเปนโครงการ
อุทยานฯ ก็ไมอนุญาต  ถาจะอนุญาตก็ตองทําเปนโครงการรวม ซึ่งก็ไม
ทราบจะอนุญาตหรือไม บางทีตนทางอนุญาตปลายทางไมอนุญาตก็จบอีก
แตท่ีทําไดก็สนับสนุนอุปกรณ  เราก็สนับสนุนไปเยอะครับ  เม่ือปท่ีแลว
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สตง.ใหทําคําชี้แจงเรื่องของการสนับสนุนไปทีละสามหม่ืน สี่หม่ืน หาหม่ืน
บาง  ก็เห็น สตง. ไมไดวาอะไรตอไป  เม่ือเปนเชนนี้เราก็ตองทําในลักษณะ
นี้อีกนะครับ ในเรื่องการสนับสนุนใหพ่ีนองประชาชนไดอยูดีกินดี สัญจรไป
มา สะดวกและรวดเร็ว

เรื่องของหมูบานจัดสรร  ผมเองก็ไดเขาไป 2-3 ครั้งแลว ในระยะ
หลังๆ มานี้  ก็เปนหมูบานท่ีดูแลวไมสวยงามเลยครับ  แตถาไปพูดท่ีโนนก็
คงจะไมดีนัก  ถาจะพูดไดก็ในภาพรวมเทานั้น ผมไปงานแตงงานมาลาสุด
เม่ือวันท่ี 24 ไมวาจะเรื่องถังขยะ  เรื่องคูระบายน้ํา ผมเองก็บอกกับ
ทีมงานไปเลยวาทําไมสกปรกจัง  เขาบอกวาน้ําไมไหลเลยครับ  ฝนตกนิด
เดียวก็ทวมแลว  ผมกลับมาถึงก็โทร.หากองสาธารณสุขฯ เลยครับวา  ใน
วันจันทรใหนําถังขยะไปวางใหไดสามถัง นองๆ เจาหนาท่ีก็นําไปวางแลว
ถายรูปสงไลนมาใหผม นี่คือการแกปญหาหรือติดตามงานของผมตองทํา
เชนนี้ครับ  เพราะบางทีมีขอรองเรียนมาก็ไมทราบวาไดไปจัดการแลวหรือ
ยัง  หรือจัดการแลวผมไมรูวาทําแลวหรือยัง บางทีชาวบานก็มาถามผม ผม
ก็ไมทราบจะตอบอยางไร  ดังนั้นถาผมสั่งการไปแลวจะตองมีการรายงาน
ผมมาทางไลน ทีนี้เรื่องคูน้ําท่ีผมเขาไปในวันท่ี 24  ตอนเท่ียง เขาบอกวา
ทอเกามันตันครับ เขาบอกวาระหวางทอเกากับทอใหมมันทะลุหากันไมได
ผมก็มาถึงสั่งการกับชางโอม วาวันจันทรใหไปจัดการท่ีคูนี้กอนแลวคอยให
รถดับเพลิงไปฉีดไลใหทรายมันระบายออกมาแลวคอยใหรถเจซีบีตักใสรถ
หกลอ  ไปแกไขกอน  ผมมีหลักฐานนะครับ  เนื่องจากในวันนั้นผมไป
เขาเวรท่ีศาลจังหวัด  แลวชางโอมก็ตอบผมมาวาเปนพรุงนี้นะครับ สาเหตุ
เนื่องจากเม่ือเชาชาวบานโทรมาตั้งแตเชาวาใหไปชวยท่ีงานศพหมูท่ี 9
กอน  รถจึงตองไปชวยท่ีงานโนนกอนพรุงนี้เชาจึงมาท่ีนี่  นั่นคือเรื่องปญหา
การระบายน้ํา   ผมคิดวาปญหาไมใชวาท่ีเขาทําทางรถข้ึนบานอยางเดียว
นะครับทาน สท. ทานคงเห็นวาสะเปะสะปะหมดครับกระถางตนไมตั้งลน
ออกมา ผมยังนึกวาไมทราบวันไหนจะพาชาวบานกับนองๆ จากเทศบาล
ไปพัฒนาฯ ตนไมตางๆ ถาเปนบริเวณถนนก็ขอใหใชพ้ืนท่ีไดเต็มท้ังถนน
นะครับ  แตนี่ไมมีใครพูดใครกัน  ตางคนตางอยู ตางคนตางทําภารกิจกัน
ก็เปนท่ีนาหนักใจของท้ังผม  และทาน สท.นะครับ  ยิ่งถา สท.นานๆ เขา
ไปทีก็จะเจอของดีของฝากมาหนักหนอย  ผมเองรับไดทุกสถานภาพครับ

เรื่องบอขยะ  ผมเองก็รับทราบครับ ยิ่งเดี๋ยวนี้ผมไดยินบอยครับ เม่ือ
มาปฏิบัติงานท่ีเทศบาล ไดยินเหม็นบอยครับ  ผมเองก็พยายามโทร.ไป
สอบถามทางกรุงเทพฯ ใหรีบแกไขหนอยนะครับ   เพราะท่ีทุกวันนี้ยังอยู
ไดไมใชเพราะผมนะครับ แตเม่ือไรชาวบานลุกฮือข้ึนมา ผมก็ตองอยูขาง
ชาวบาน เรื่องขยะเกาะสมุยไมทราบถึงไหนแลว  เพราะการท่ีจะสราง
โรงไฟฟาข้ึนมาไดก็ตองมีสัญญาอยูในมือเจาของบริษัท วันละ 250-300
ตัน จึงจะขออนุญาตตั้งโรงไฟฟาได แตนี่ทราบขาววาเม่ืออาทิตยท่ีแลวจะ
ลงนามในสัญญากันเรื่องของขยะเกาของเกาะสมุย  ซึ่งก็ไมทราบวาจริงๆ
แลวเซ็นตแลวหรือยังผมก็ไมไดถาม  แตผมก็บอกเขาไปแลววาถึงจะได
เซ็นตขยะเกา ขยะใหม ก็ใหขุดบอขยะใหมสักบอหนึ่ง เพราะขยะลนบอ
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แลว  ตอไปเม่ือสํานักงานอัยการมาอยูท่ีนี่เขาตองไดยินเหม็นแน  เพราะ
เขาก็เหมือนกับเรา จมูกก็เหมือนกัน ขอเรียนวาผมเองก็ไมไดละเลยนะครับ
เพราะชาวบานเหม็นผมก็เหม็น ชาวบานไมเหม็นผมก็ไมเหม็น เพราะถา
ชาวบานไมเหม็นแลวผมมาเหม็นก็กระไรอยู  นี่ก็ตองแกไขกันนะครับ

เรื่องทอประปา เรียนผานทานประธานสภาฯ ไปถึง ผอ.กองชางนะ
ครับ  จริงๆ ก็รวมทุกเรื่องนะครับท่ีทานสมาชิกสภาฯ ฝากมาก็ฝากถึงฝาย
ท่ีเก่ียวของชวยเก็บไปแกไข ดําเนินการ แลวรายงานผมดวย เพราะถาไม
เก็บ ไมแกไข ไมดําเนินการ แลวไมรายงานผมแลว ก็เหมือนพูดไปแลว
เสียเวลา  ดังนั้นขอฝากผูท่ีรับผิดชอบดวยนะครับ

เรื่องของทานพยุธนะครับ โครงการท่ีผานสภาฯ ผมเคยพูดหลายครั้ง
แลวครับ  วาบริเวณท่ีราบ  กับท่ีลาดเชิงเขานั้น ทําไมไมทําประมาณการ
ราคาใหตางกัน ในขณะนี้โครงการท่ีเปนท่ีลาดเชิงเขายังอีกสองโครงการ
ครับท่ีประกาศไปแลว  ผูรับเหมาไมซื้อแมแตรายเดียว  ข้ึนชื่อวาควนแลว
เขาไมเอาเลยครับ  เชน ควนไมใหม  ควนไมแดง ไมมีใครซื้อครับ ตองจาง
วิธีพิเศษอีก  ซึ่งพอใชวิธีพิเศษข้ันตอนมันก็เยอะ ยุงยากไปอีก บริเวณท่ีเชิง
เขา  ท่ีเปนควน ผูรับเหมาเขาก็ไมคอยจะทําครับ  สายหัวกันหมด   ผมวา
โครงการพวกนี้ถาบวก หรือเพ่ิมงบได ก็นาจะเพ่ิมใหเขาครับ  เพราะเราจะ
ไดเกิดความคลองตัว

เรื่องไฟฟาสาธารณะ เรื่องบอขยะ ผมชี้แจงในภาพรวมไปแลวนะ
ครับ ท่ีนี้เรื่องสารตกคางในการฉีดพนทุเรียน ตรงนี้ถาพูดเลนๆ  เขาวาถา
สวนไหนฉีดพนทุเรียน  นกบินผานนี่ตกลงมาตายเลยครับ ไมทราบจริง
หรือไม คงตองใหทานสมาชิกสภาฯ นิมนต  ปรีชา นําเรียนนะครับ เพราะ
ของทานขายหมดแลว เพราะสวนทานทุเรียนเยอะ  แตใชยาเยอะหรือไม
ผมไมทราบ ของผมก็ปลูกแลวนะครับ 94 ตน  แตของผมยายังไมเยอะ
เพราะเพ่ิงปลูก  ท่ีผมติดตามขาวทางโทรทัศนอยูก็เปนเรื่องท่ีนากลัวอยูนะ
ครับท่ีตอนนี้มียาอยู 2-3 ประเภทท่ีตองหามนําเขาประเทศ แตไมทราบ
เรื่องถึงไหนแลว เพราะวามีสารตกคาง สารปนเปอนท่ีเปนอันตรายจริงๆ
เกษตรกรเองก็ตองมีคุณธรรม  ศีลธรรมดวยนะครับ  การท่ีฉีดพนไม
หมดแลวจะเทยาท่ีเหลือลงลําคลองก็คงจะไมไดนะครับ  เราก็ตองมี
จิตสํานึกมาชวยกันดูแลสิ่งแวดลอม  ชวยกันอนุรักษชีวิตท้ังคนและสัตวนะ
ครับ  สรรพสัตวท้ังหลายในโลกรวมท้ังมนุษยดวยก็คงมีอันตรายนอยลง  นี่
ก็ตองชวยกันนะครับ  ผมเองรวมถึงพวกเราดวยในเรื่องของความ
รับผิดชอบตรงนี้ ก็คงจะมีกันเยอะในหัวใจ เพราะถาเราขาดความ
รับผิดชอบพ่ีนองก็คงจะไมเลือกเราใหเขามาทําหนาท่ีตรงนี้  ก็ตองชวยกัน
นะครับทานประธานฯ  ครับ  เพราะวาท่ีบานนารวมในตอนนี้ เราก็
พยายามจับเอาธรรมชาติมาเปนตัวชี้วัดไดนะครับ ธรรมชาติท่ีเอามาวัดก็
คือผึ้งครับ  ปจจุบันนี้ผึ้งนอยมาก กอนนี้เคยมาลงตนละ 9-10 รัง กลับ
เหลือ 1-2 รัง  เพราะการฉีดพนทุเรียนในชวงเดือนมกราคม –กุมภาพันธ
ชวงนั้นจะเยอะ  แลวก็เปนชวงเดียวกับท่ีผึ้งอพยพมาท่ีบานเรา  เม่ือมาอยู
ไมไดมันก็ไมอยู  ซึ่งก็คิดวานาจะมาจากการฉีดพนยาในสวนทุเรียน บาง
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สวนสูง 7-10  เมตร  ฉีดพนสูงกวาตนทุเรียนไปอีกไมอยางนั้นรักษาผล
ทุเรียนไมได  อยางท่ีผมวานกบินผานยังตกลงมาตาย ไมทราบจริงหรือไม

ของทานมานิตย เรื่องขยะ เรื่องขยะนี่นากลัวนะครับ แตตัวขยะ
ไมไดนากลัวครับ  คนตางหากครับนากลัว  เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม ท่ีผม
ไปวิ่งท่ีงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ  เม่ือเชามืดยังไมมี
อะไรท่ีเปนท่ีสยดสยอง  มีแตคนหนาตาสดใสพรอมจะออกจากจุดสตารท
แตพอวิ่งเสร็จกลับมา ไมทันจะแปดโมงเชา หนาโรงพยาบาลเต็มไปดวย
ขยะครับ จุดท่ีบริการน้ําก็ท้ิงกันเต็มไปหมดครับ   ดังนั้นสิ่งท่ีนากลัวไมใช
ขยะครับ แตท่ีนากลัวคือคนนะครับ  รอยคนไมนาจะเกิน 30 คนท่ีจะใสใจ
ในเรื่องขยะ ท้ิงขยะแลวเก็บใหเปนท่ีเปนทาง ฝากไปยังทาน ผอ.คลัง
ทานก็คงจะเห็นเชนเดียวกับผมนะครับ เต็มไปหมดครับทานประธานสภาฯ
ครับ  ดังนั้นเรื่องขยะก็ตองชวยกันนะครับ ในเรื่องของถังขยะถาไมพอก็
ตองจัดหาเพ่ิมเติมนะครับ

เรื่องของแหลงน้ําก็ฝากผานไปยังทาน ผอ.กอง  ใหนองชวยดูแลนะ
ครับ เรื่องของการกีฬาก็เปนสิ่งสําคัญ ผมก็ตั้งงบประมาณสําหรับจัดซื้อ
วัสดุกีฬา ถาหากทานสมาชิกสภาฯ  ทานกํานัน ผูใหญบานตองการจัดหา
วัสดุอุปกรณกีฬา  ผมก็ขอใหมาติดตอกับกองการศึกษานะครับสําหรับ
อุปกรณการกีฬา

เรื่องถนนท่ีเปนหลุมเปนบอ  ผมฝากถึงทานมานิตยดวยนะครับ ให
ชวยเปนหูเปนตาใหดวย เพราะวานองๆ  เขาก็ออกไปสํารวจนะครับ แต
คงจะออกไปไดไมท่ัว หรือจังหวะท่ีออกไปแลวมันไมมีปญหา  หลังจากนั้น
มันถึงจะมีปญหา ไมยากครับเดี๋ยวนี้ ทานสมาชิกสภาฯ หลายทานก็อยู
ในไลนเทศบาล ถายรูปสงไลนเขามาเลย เพียงแตบอกพิกัดมาวาตรงนั้น
ตรงนี้มีปญหาก็จะเร็วครับ ดวยตอนนี้เรามิกซยางเองดวย ทําเอง ก็สามารถ
ไปอุดไดทันทีครับ ผมเองพยายามกําหนดนโยบายวาอะไรท่ีเปนงานบริการ
พ่ีนองประชาชนอยากใหเร็วใหไว ผมใหนโยบายงานไฟฟาไปนานแลว เปน
เดือนแลวครับ วาแตละหมูบาน ถนนแตละสายทําพิกัดใหมไดหรือไม
หนองตอเสียด 1 หนองตอเสียด 2  หมายความวาไฟฟาสาธารณะแตละ
ตนเขียนติดไวท่ีเสาเลย  เม่ือชาวบานรองเรียนทานแจงไดเลยครับ เชน
หนองตอเสียด 2  สมมตินะครับ งานไฟฟาไดไปเปลี่ยนใหเลยไฟฟา
สาธารณะสายหนองตอเสียด ตน ท่ี  2  บางทีนโยบายดีๆ  แตถา
ผูบังคับบัญชาไมรับไปปฏิบัติมันก็ยากครับ  วันนี้ท่ีผมลงไลนกลุมเม่ือเชา
บางทานท่ีอยูในไลนกลุมก็คงจะเห็นกันบางแลว วาตอไปนี้ทุกหนวยทุกกอง
ตอไป 8.30 น. ถาผมสั่งการตองขยับไดทันที  ใครท่ีออกจากเทศบาลโดย
ไมแจงผูบังคับบัญชาทําใหราชการมีปญหาถือวาคุณหนีราชการ เอาอยาง
นั้นนะครับ เพราะไมอยางนั้นงานไมเกิดการตอเนื่องและไมรวดเร็วกระชับ
ก็อยากใหงานดีในการบริการชาวบาน  เพราะในการทํางานทานมาทํางาน
เดือนละ 20 วัน ลา 10 วัน เราก็ตองจายท้ังเดือนนั่นแหละครับ  แต
บางครั้งไม ไดดังใจ ท้ังท่ีไม ใช เรื่องสวนตัวแตวาอยากบริการพ่ีนอง
ประชาชนใหไดรับความรวดเร็วในการแกไขปญหา  ในวันนี้ก็ลงไลนกลุม
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เทศบาลไปหลายเรื่อง ก็คงจะครบนะครับท่ีทานสมาชิกสภาฯ  ฝากมาถึง
ผมนะครับ

ตอ อีกนิดครับ เรื่ อ งขยะ ผมก็ไม ไดนิ่ งนอนใจนะครับ ท่ี เปน
งบประมาณ สปสช. ผมทําโครงการเก่ียวกับเรื่องถนนปลอดขยะก็มี
ผูใหญบานหลายหมูบานท่ีเขารวมประชุมและสงชิงรางวัล รางวัลละ
10,000 บาท จะมีคณะกรรมการไปตรวจถนนแตละหมูบานท่ีสงมา
ประกวด ก็คิดวามันตองมีจุดเริ่มตนนะครับในการแกไขดูแลในเรื่องของ
สิ่งแวดลอม ในเรื่องของความสะอาด  สวนผมเองก็ดูแลมาตลอด ถามา
ออกกําลังการท่ีสนามกีฬาผมก็เดินเก็บขยะทุกวัน แตลูกนองผมเขาก็ดูๆ
ถาผมเก็บเขาก็เก็บดวย  แตถาผมไมไดมาเดินกับผมเขาก็ไมเก็บ มันไมได
เปนพันธุกรรมครับเรื่องนี้  เก็บเพราะเกรงใจนาย แตก็ยังดีครับ ตอหนา
ยังใหความเคารพ  สําหรับเรื่องโครงการถนนปลอดขยะผมก็อยากใหทาน
สมาชิกฯ ถาทราบวาหมูบานไหนมีการทําโครงการ มีการพัฒนา การปลูก
ตนไม ตัดหญา เก็บขยะอะไรดวย  อยากใหพวกเราไปรวมดวยชวยกัน  ให
ถือวาเปนกิจกรรมท่ีชวยกันรักษารณรงค ในเรื่องของความสะอาด  นี่ก็ขอ
ฝากทานประธานสภาฯ  ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ทุกคนท่ีไดนําเรียน
ผานมายังผูบริหาร  และผมก็ไดนําเรียนชี้แจงรายละเอียด  ซึ่งก็คงจะ
ครบถวนแลว  จึงขอขอบคุณครับ

นายปรีชา  จงจิตร ขอบคุณครับ  ผมเองก็ไดรับรองเรียนมาเชนเดียวกับทานมานิตย
ประธานสภาเทศบาล นะครับ ของหมูท่ี 11  เรื่องการจัดเก็บขยะ  ทาน ผอ.กองสาธารณสุขฯ

แจงวาเนื่องจากรถเก็บขยะเสียอยู 1 คัน  ตอนนี้ไมทราบวาซอมเสร็จแลว
หรือยังนะครับ  ตอนนั้นก็ประมาณสองอาทิตยไดแลว  เม่ือวันนั้นผมก็รอง
ขอใหทานจัดรถเขาไปเก็บในตลาดใหกอน  ทานก็ไมไดดําเนินการให
บางครั้งเราก็ตองมาชวยกันดูเปนหูเปนตากันดวยนะครับอยางท่ีทาน
นายกเทศมนตรีกล าวไว   ผมเรียนนะครับวา เรื่องนี้ ผมเองอยู ใน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล เรื่องงบประมาณเรื่องนี้คอนขางจะนาปวดหัว
ในเทศบาลเราเองนี่ยังดีท่ีไดจัดซื้อจัดจางไปเยอะ บางครั้งของจังหวัดเองมี
แต เอกสารมาชี้แจงตอคณะกรรมาภิบาล  พอไปดูในพ้ืนท่ียังไมได
ดําเนินการอะไรเลย  ถนนก็เหมือนกันท่ีผมไดรับรองเรียนมาผมเพ่ิมไปเม่ือ
วันท่ี 24 นี้ ชาวบานรองเรียนมาดวยความเดือดรอน เขาสรางแปลกครับ
กรมทางหลวงสรางเอง ท่ีเปนควนเขาถมใหสูงข้ึน แลวถมท่ีต่ําใหรองรับท่ี
สูง แทนท่ีจะปาดใหไลเลี่ยกัน  ผมก็แปลกใจครับท่ีพนม  แตพอถามไปถาม
มาไดความวางบประมาณมันเยอะระยะทางมันสั้นงบมันเยอะท่ีมันสั้น  พอ
งบประมาณเยอะ ท่ีเปนควนก็ตองถมครับ ทีนี้ท่ีชาวบานอยูมันต่ํา พอน้ํา
ลงมามันก็ทวม  เรื่องนี้ก็ตองสงใหสํานักนายกรัฐมนตรี ใหผูวาราชการ
จังหวัดลงมาตรวจสอบดู  คิดนาจะมีปญหาครับเรื่องนี้ และก็เรื่อง
งบประมาณลาชา ของเรานี่เร็วนะครับ หลายโครงการก็เสร็จเรียบรอยไป
แลว แตอยางท่ีทานพยุธ และทานสมาชิกสภาฯ สอบถาม  และทาน
นายกเทศมนตรีก็ไดชี้แจงไปแลว คือท่ีมันเปนท่ีควน ผูรับเหมาก็คิดวามัน
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ตนทุนสูง ทําไปก็ไมคุมการลงทุน อยางนี้เราก็ตองชวยกัน อดทนนะครับ
มาแกไขปญหารวมกัน  เพราะวาเราอยูตรงนี้ ทําอยางไรไดครับ

เชิญทานรองนายกฯ ทานสุรินทร  ธรฤทธิ์ ครับ
นายสุรินทร  ธรฤทธิ์ เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานผูบริหาร  ทานสมาชิก
รองนายกเทศมนตรี สภาฯ  ขาราชการ และผูรวมประชุมทุกทานครับ ผมนายสุรินทร  ธรฤทธิ์

รองนายกเทศมนตรี ผมจะขอเสริมท่ีทานนายกเทศมนตรีชี้แจงไป
สัก 2-3 เรื่อง

เรื่องการซอมถนน ของหมูท่ี 12  ท่ีเพ่ิงทําเสร็จไปสายในไร - บาน
พรุกะแชง ท่ีบอกวาถนนมีปญหาเรื่องผิวจราจร นี่ไมไดเปนหลุมเปนบอ
ครับ แตเนื่องมาจากวัสดุกอสรางท่ีนําไปใชมันเขากันไมไดกับผิวถนนเกา ท่ี
เรียกวารีไซคลิ่ง คือผิวถนนเกาเปนหินแอนดไฮไลท  แลวมาทับดวยวัสดุ
แอสฟลติกส มันไมเขากัน พอรถบรรทุกหนักวิ่ง ทําใหถนนเปนคลื่น  ผมก็
ไดรับรองเรียนจากชาวบานหลายทาน แลวก็ไดแจงใหทางผูรับเหมามา
แกไข และไดตัดถนนรื้อมาปะใหม  ซึ่งก็ดําเนินการเรียบรอยแลวครับ

เรื่องท่ีสอง เรื่องภัยพิบัติ ท่ีทานนายกฯ กลาวไปแลว บานเราพอมี
ฝนก็มักจะมีลมมาดวย  คือท้ังอุทกภัย และวาตภัย ตรงนี้ก็ไดรับผลกระทบ
ในพ้ืนท่ีหลายจุดหลายหมูบาน ท่ีไดรับความเสียหายไมวาจะบานไดรับ
ความเสียหายเอง หรือตนไมลมทับ เทศบาลก็ไดชวยเหลือเบื้องตน ไดนํา
กระเบือ้งและวัสดุ เครื่องจักรกลเขาไปชวย สวนชาวบานท่ีไดรับผลกระทบ
ดานพืชผลการเกษตร  ทุเรียน มังคุดรวง จากทุเรียนและมังคุดท่ีมีราคาดี
มากในปนี้  ทําใหชาวบานท่ีไดรับผลกระทบจากวาตภัยมีหลายรายนะครับ

เรื่องท่ีสาม ในพ้ืนท่ีอุทยานฯ ในเขตเทศบาลตําบลบานสองก็มี
ประมาณ 7-8 หมูบาน ท่ีอุทยานฯ ไดดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีใหมท่ีตกคาง
และหัวหนาหนวยอุทยานฯ  ก็ไดลงมาสํารวจตรวจพ้ืนท่ีแปลงท่ีตกคาง
ตามมติ ครม. พ.ศ.2541 ชาวบานท่ีครอบครองท่ีดินมาจนถึงป 2557
จํานวนหลายรอยแปลง ท่ีตกคางเพ่ิมเติม  เพราะตอไปทางเจาหนาท่ี
อุทยานฯ บอกวานี่จะเปนครั้งสุดทายแลว  และยังมีหลายรายนะครับทาง
หมู ท่ี 2 หมูท่ี 10 ก็บอกวาไดประสานทางผูใหญบานไวแลว บางที
ชาวบานก็ไมคอยใหความสนใจ แตทางเจาหนาท่ีก็บอกวายังมีอีกเยอะนะ
ครับท่ีระบุวาเปนท่ีวางเปลา แตยังเปนสิทธิ์ของชาวบานท่ีจะได ตรงนี้ยังมี
ตกคางอีกเยอะ ไมวาหมูท่ี 2, 10, 7, 17 นี่เขาไมไดจะดําเนินคดีอะไรนะ
ครับ ใหทุกคนไปแจง ใหไดทราบวาในพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีไปลงพิกัด GPS
แลว แตขอใหเปนเจาของเกาก็ได แตใหเปนคนท่ีมีสิทธิ์ครอบครอง ตอไป
ขางหนาเจาหนาท่ีแจงวาตอไปจะอยูใน สนช.แลวนะครับ ตอไปพ้ืนท่ีในเขต
อุทยานฯ อาจจะตองมีการเชาหรือยกใหชาวบานดําเนินการใดๆ  เชนทํา
สวนทุเรียน สวนยาง เขาก็จะใหเชาเปนไร หรือเปนแปลง ตามท่ีผม
ติดตามขาวทางเทือกเขาบูโดท่ียะลานี่เขาดําเนินการเสร็จไปแลวนะครับ
เปนเขตอุทยานฯ นับแสนไร ตอนนี้เปนพ้ืนท่ีตัวอยางอยูครับ

เรื่องระบบประปา บางหมูบาน นี่ผมขอฝากทานประธานสภาฯ ไป
ถึงทานสมาชิกสภาฯ นะครับ ชวยแจงชาวบานตอนนี้บางหมูบานน้ําไม
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สะอาด แตผมก็กําชับให ผอ.กองชาง ใหดูแลลูกนองดวย ใหระบายน้ํา
บางทีเกิดไฟดับทําใหน้ําในถังน้ําสํารองหมด พอดูดข้ึนไป ไมไดปลอย
ปลายสาย  ชาวบานเปดน้ําออกมาน้ําสกปรกเขาก็ดา ผมก็ยอมรับผิดครับ
อันนีท่ี้จริงกอนจะปลอยน้ําใหมไป เราตองปลอยน้ําท่ีสกปรกท้ิงไปกอน ให
น้ําใสจึงจะปลอยน้ําเขาบานเรือนได เรื่องนี้โดนรองเรียนมาบอยครับ

เรื่องไฟฟา ตรงหมูท่ี 7 หมูท่ี 17 นี่เปนปญหาใหญ ชาวบานก็
กลาวโทษแตการไฟฟา  แตผมฟงใหเปนกลาง ชาวบานก็ไมยอมไดตัดก่ิงไม
ตนไม  ซึ่งอีกไมก่ีวันทางการไฟฟาฯ ก็จะเดินสายไฟประเภทท่ีหุมยาง
ปญหาก็จะหมดไป  แตพอเขาจะเขาไปเคลียทางไปตัดก่ิงไม ตนไม
ชาวบานก็ไมยอมใหตัด เพราะเปนตนทุเรียนบาง ตนยางพาราบาง ตรงนี้ก็
เปนปญหา  ผมก็ไดสรุปบอกกับผูนําหมูบาน ใหทําเปนวาระเรงดวนมา
ขอใหขยายหมอแปลงใหใหญข้ึน  เพราะบานเรือนมีจํานวนมากข้ึนทําให
กําลังไฟฟาไมพอ  บางทีถาวาไปดีเขาตัวเอาชั่วใหคนอ่ืนนี่ก็ไมถูกนะครับ
ชวยๆ กันชี้แจงทําความเขาใจกับชาวบานดวยนะครบั

โครงการหลายๆ โครงการท่ีทานสมาชิกสภาฯ เสนอมา เรื่องใบอุทิศ
ท่ีดินนี่สําคัญนะครับ พยายามประสานงานกับชาวบาน ประสานกับ
ผูใหญบาน ตอนท่ีทําประชาคม ถาไมมีใบอุทิศมา พอจะทําโครงการก็ทํา
ไมได เม่ือไปติดขัดอยูสักรายสองรายท่ีไมยอมอุทิศท่ีดินให ก็ดําเนินการ
ไมไดเลยครับในบางโครงการ ขอบคุณครับ

นายปรีชา  จงจิตร เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายคนองศิลป ชิตรกุล เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภาฯ
นายกเทศมนตรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอแจงเพ่ิมเติมอีกนิดครับ เรื่องขยะ

เนื่องจากตอนนี้รถเราเสียไปหนึ่งคันเขาซอมอยู  ผมเองก็ตามเรื่องไปท่ีอู
ถาพูดตามประสาชาวบานก็หวิบแลว  แตพูดหยาบไมได บอกเรงนะ ตอไป
ก็คงเปนบทเรียนของเรา ตอไปถานํารถ หรือเครื่องไมเครื่องมือของทาง
ราชการไปซอมนี่ตองทําเปนสัญญาแลว  เพราะซอมชามากครับ ถาไมใชใน
เขตพ้ืนท่ีผมใหไปเอารถออกมาไปซอมท่ีอ่ืนแลว ใหลากไปซอมท่ีอ่ืนแลว
นานเกินไปแลว นานมาก  เราในฐานะเปนผูบริหาร ในภาวะท่ีรถเปนปกติ
มันก็มีปญหามากพอแลวในเรื่องของขยะท่ีชาวบานรองเรียน ทานสมาชิก
สภาฯ ลองคิดดูครับ นี่รถไปดองไว 2-3 เดือนแลวยังไมเสร็จ ก็ตอง
พยายามบอกชาวบานนะครับ  แตวาตอนนี้ใกลจะเสร็จแลวครับ ผมก็เพ่ิง
จะแวะไปดูมา

เรื่องท่ีสอง เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ทุก
ทานครับ   จากการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมา เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม
2561 ท่ีแจงวางบประมาณของป 2561  ท่ีประมาณการไว 121 ลาน
เขามา และในวันนั้น ท่ีแจงวางบประมาณเขามาแลว  106 ลาน
ณ ปจจุบันนี้ เขาเพ่ิมมาอีก 2.5 ลาน และคิดวาคงจะไมครบครับ  แตก็คง
จะขาดไปไมเยอะ  แตดวงยังดีอยูครับท่ีบางโครงการเราไมสามารถเขาไป
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ดําเนินการได ในโครงการท่ีดินและสิ่งกอสราง เชน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมูท่ี 4 สายหนึ่ง และหมู
ท่ี 16  ก็มีปญหา ทีนี้ขอย้ําตามท่ีทานรองนายกฯ กลาวมา  ในเรื่องของ
การทําประชาคมเพ่ือขอทําสิ่งกอสรางท้ังหลายท้ังปวง สําคัญท่ีใบอุทิศท่ีดิน
เพราะทานประธานสภาฯ ก็คงทราบ เชนเดียวกับผมทราบ  วาถา นาย ก.
และ นาย ข. ไดอุทิศท่ีดินใหกับทางราชการแลว  เม่ือถึงเวลากอสราง
นาย ก. หรือ นาย ข. ก็ไมสามารถเอาท่ีดินคืนจากรัฐได  ข้ึนก่ีศาลก็ไมชนะ
ในขอกฎหมาย  แตในหนังสืออุทิศตองพยายามเขียนใหชัด วามีท่ีดินตาม
โฉนด หรือ น.ส.3 ก็แลวแต ตองลงหมายเลขไวดวย ผูใหความยินยอม
พยาน  ถาของสามีก็ใหภรรยาเปนพยาน  ถาเปนของภรรยาก็ใหสามีเปน
พยาน  ผมวามันถึงจะมีความชัดเจนในหลักของการปฏิบัติ  ก็เขาใจกันนะ
ครับวาบางครั้งเราใชหลักของกฎหมายอยางเดียวก็ไมได  แตถามีเอาไวมัน
ก็งายตอการปฏิบัติหรือการดําเนินการ นี่ก็ขอฝากไวครับวาหนังสืออุทิศมี
ความสําคัญครับ  ถาเปนถนนสายเกาไมมีปญหาครับ แตท่ีบุกเบิกใหมนี่
แหละครับท่ีมีปญหา ผมเคยเรียนในสภาฯ หลายครั้งแลว วามีหลายครั้งท่ี
ผมตองวิ่งไปแกไปชนกับปญหาเอง บางสายก็ไมเสร็จ บางสายก็เรียบรอย
บางสายก็งบตองตกไป นี่ก็ขอฝากไวในวันนี้  งบเขามาอีกกวา 2.5 ลาน
บาท ก็ยังเหลือระยะเวลาอีก 1 เดือน กับ 4 วันจะเขามาอีกเทาไร  และก็
ขอฝากอีกดวยตอนนี้เราอยูในระยะรักษาการ และไมทราบวาเขาจะให
เลือกตั้งเม่ือไรก็ยังบอกไมได เราก็ตองทําหนาท่ีกันตอไป  สําหรับวันนี้ผมก็
ตองขอขอบคุณทุกทานนะครับ ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ
ผูบริหาร  ขาราชการทุกคนท่ีใหความรวมมือ สภาเทศบาลท่ีใหความ
เห็นชอบตอรางเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ผานสภาฯ ไปเปนท่ีเรียบรอย ผมในนามผูบริหาร  ก็ตอง
ขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนีค้รับ  ขอบคุณครับ

นายปรีชา จงจิตร ขอขอบคุณครับ และสําหรับวันนี้ผมก็คิดวาเหมาะสมแลวนะครับ
ประธานสภาเทศบาล สิ่งท่ีพวกเราไดฝากไว  ทานนายกเทศมนตรีก็ไดรับทราบ  และการ

พิจารณาเรื่องสําคัญ อยางเรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ก็ไดรับความเห็นชอบแลว วันนี้ผมก็ตอง
ขอขอบ คุณท านสมาชิ กสภาฯ   ท านนายก เทศมนตรี  ท านรอง
นายกเทศมนตรี หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีไดรวม
ประชุมพิจารณาเรื่องสําคัญๆ ของเทศบาลเรา  เพ่ือนําไปปฏิบัติและ
ใหบริการพ่ีนองประชาชน และขอขอบคุณในความรวมมือ ในความท่ีให
ความสามัคคีกัน ผมขอปดการประชุมครับ

ปดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ ผูจดรายงานการประชุม
(นายธีรพงศ  เนื้อออน)

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบานสอง


